

Đồng Nai, ngày 07 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO ĐIỂM BÁO

Tổng hợp tình hình báo chí Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tuyên truyền về Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với báo chí địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1.100 lượt tin, bài thông tin, tuyên truyền về tỉnh Đồng Nai, trong đó có 400 bài và 700 tin:

Thông tin về thời sự - chính trị

Trên các báo, thông tấn, truyền hình, phát thanh thông tin sự kiện các đồng chí lãnh đạo Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai: Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra hiện trường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đôn đốc, động viên cán bộ, công nhân, các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ dự án (06/02/2022). Tin đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn làm việc tại Đồng Nai (04/6). Tin đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X (22/6). Tin Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng của tỉnh Đồng Nai ra thăm thủ đô Hà Nội (07/6); Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho 262 tập thể, cá nhân của tỉnh Đồng Nai có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (16/3). Tin Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chúc mừng đại lễ Phật đản tại Đồng Nai (14/5). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra thi công dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành (20/6). Tin hai đoàn công tác của Quốc hội (khóa XV) khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và khảo sát thực địa dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cùng thông tin các đồng chí lãnh đạo Trung ương thăm và làm việc tại Đồng Nai, nhiều sự kiện, thời sự của tỉnh Đồng Nai được các báo, đài trong nước đăng, phát như: Công tác tìm kiếm, bóc cốt và lễ truy điệu 28

hài cốt liệt sĩ Đoàn 10 đặc công Rừng Sác, tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch; tỉnh Đồng Nai và UNESCO cùng đề nghị không làm đường qua vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai (cầu Mã Đà và đường qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai); Đồng Nai tổ chức lễ giao quân năm 2022; thông tin Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 tỉnh Đồng Nai, tại thành phố Long Khánh; tin quý 1/2022 xuất khẩu của Đồng Nai đạt 6,2 tỷ USD (Báo Nhân Dân 01/4).

Nhiều tin bài thông tin về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID-19

Báo Nhân Dân có tin: *Đồng Nai thông qua 13 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội* (15/4); Báo Công an Nhân dân bài: *Quan tâm chính sách tốt cho công nhân* (12/01); Báo Lao động (14/01) và Báo Nhân Dân (16/01) đều có bài đề cập về giải pháp của các doanh nghiệp để chăm lo đời sống người lao động dịp tết. Báo Thanh niên (16/3) tin *Đồng Nai bổ sung 6.500 ha đất phát triển công nghiệp thu hút FDI*; Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh bài *Những công trình thay đổi diện mạo thành phố Biên Hòa*; Báo Xây dựng bài: *Khởi công dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4* (17/3). Nhiều báo, đài có tin, bài thông tin các dự án đã và đang triển khai phát triển hạ tầng giao thông như: Đường vành đai 3 Tân Vạn - Nhơn Trạch, hai đường bộ cao tốc và 03 tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành; triển khai đề án hai sân bay Biên Hòa và Thành Sơn sẽ trở thành sân bay lưỡng dụng.

Báo chí thông tin những thuận lợi của tỉnh Đồng Nai trong phục hồi phát triển sau hai năm dịch bệnh COVID-19, đồng thời, có nhiều lượt tin, bài viết nêu khó khăn của Đồng Nai về thiếu lao động trong doanh nghiệp; nguyên vật liệu đầu vào tăng cao (do giá xăng dầu), đầu ra tiêu thụ nông sản, thực phẩm khó khăn...

Thông tin về lĩnh vực pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm có trên 500 lượt tin, bài thông tin về lĩnh vực pháp luật, an ninh trật tự xã hội. Tháng 5/2022, các báo, đài trong nước thông tin Công an Đồng Nai hoàn tất điều tra bổ sung giai đoạn một vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng giả, các cơ quan tố tụng đã bắt xử lý 100 bị can. Nhiều báo, đài trong nước thông tin khởi tố các vụ án: (1) Vụ sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa; (2) vụ án “*Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng*” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; (3) Vụ “*Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây hậu quả thất thoát lãng phí*” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa).

Trong thông tin về lĩnh vực pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dư luận cũng chưa đồng tình khi sai phạm chưa được các cơ quan tố tụng kết luận, xử lý; nhưng báo chí đã thông tin cụ thể sai phạm của từng cá nhân.

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành, trong mấy năm qua các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo chí Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều tin, bài báo tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, tình hình thông tin trên Internet, mạng xã hội (hoạt động tương tự báo chí) trên địa bàn huyện đang rất phức tạp, nhiều thông tin về bất động sản không đúng, kích động dư luận, gây hiểu sai về công tác quản lý đất đai, chính sách bồi thường; có những thông tin sai sự thật, làm mất uy tín của cơ quan tổ chức, cá nhân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành đã phối hợp, làm việc cụ thể với từng trường hợp, báo cáo và kiến nghị xử lý các vi phạm.

Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), ngày 20/6/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của báo chí trong tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Đồng Nai. Trước đó, hai đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh, văn phòng các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

TỔNG HỢP

Đỗ Trung Tiến

(Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh)